



ปีที่ 44 ฉบับที่ 159 วันพุธที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557

ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้มีนโยบายให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยใหม่ทั้งหมด โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เว็บไซต์มีรูปแบบที่ทันสมัย และสะดวกต่อการใช้งานกับเทคโนโลยีในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้สำนักวิทยบริการฯ ได้ออกแบบและจัดทำโครงสร้างเว็บไซต์ตัวใหม่ออกมาเรียบร้อยแล้ว จึงขอความร่วมมือบุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บไซต์ตัวใหม่นี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยสามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ <http://www.nstru.ac.th/nstru2014/> หรือ <http://www.nstru.ac.th>





ผลิตโดยงานสื่อสารสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สวัสดีค่ะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 ตรงกับวันขึ้น 5 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเส็ง

กำลังอยู่ในช่วงของการสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาปีสุดท้ายกำลังจะขึ้นฝั่งสำเร็จการศึกษาตั้งใจหมาย ผศ.นิตยารัตน์ คงนาสิก รอง ผอ.สนส. บอกข่าวดีถึงนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา รับหลักฐานการสำเร็จการศึกษาได้ในวันที่ 15 มีนาคม นี้ เพื่อให้นักศึกษานำไปใช้สมัครสอบบรรจุเข้าทำงาน ได้ทันตามกำหนด

เก่าไปใหม่มา ส่งพี่ๆขึ้นฝั่งกันเรียบร้อย ก็เตรียมรับน้องใหม่มาแทนเป็นวัฏจักร สำหรับการรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป (กลุ่มภาคิมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้) ขณะนี้กำลังจำหน่ายเอกสารแนะนำการสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2557 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 17 – 21 มีนาคม 2557 สอบวัดความสามารถพื้นฐานวันที่ 2 เมษายน 2557 สอบสัมภาษณ์ สอบปฏิบัติ วันที่ 21 เมษายน 2557 ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 30 เมษายน 2557 และรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2557

โดยช่วงสอบความสามารถพื้นฐานทั่วไป วันที่ 2 เมษายน 2557 สอบสัมภาษณ์ สอบปฏิบัติ วันที่ 21 เมษายน 2557 เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงมีคำสั่งให้อาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคนมาปฏิบัติราชการในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

อาจารย์สุภาวดี หนูเจริญ ได้ฝากข่าวดีเรื่องที่ สฟฐ.เปิดสอบบรรจุรับราชการ จำนวน 40 อัตรา มาแจ้งให้ทราบทั่วกัน รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 10-28 มีนาคมนี้ สนใจคลิก : <http://www.kruwande.com/news-id9243.html>

ผู้ประกันตนทุกท่านโปรดทราบ หากมีความประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2557 ให้ยื่นแบบเลือกสถานพยาบาล (สปส. 9-20) ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม นี้ โดยคำนึงถึงความสะดวก ความพึงพอใจ และประโยชน์ในการขอรับบริการทางการแพทย์ ทั้งนี้ สถานพยาบาลที่เลือกจะต้องเป็นสถานพยาบาลในจังหวัดที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่หรือพักอาศัยในเขตรอยต่อจังหวัดดังกล่าว และขอให้ผู้ประกันตนถ่ายสำเนาบัตรรับรองสิทธิฯ ฉบับเดิมไว้ก่อน เพื่อนำไปใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์ในช่วงรอกการเปลี่ยนสถานพยาบาล (สปส. 9-02) ติดต่อขอรับแบบเลือกสถานพยาบาล (สปส. 9 – 02) ที่งานนิติการและการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี หรือติดต่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปิดท้ายข่าวพักเที่ยงด้วยข้อคิดจากเทศโกวาท 100 ปี “รู้จักปล่อยวาง ปล่อยวางให้มันเป็น อย่าไปยึดเอาเรื่องทุกอย่าง อะไรก็เป็นเราทั้งหมด และเอาเสียทุกสิ่งทุกอย่าง ” สวัสดีค่ะ